



ประกาศเทศบาลตำบลลำใหญ่

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดราษฎร์ประดิษฐ์ - บ้านเป็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลลำใหญ่

ด้วยเทศบาลตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดราษฎร์ประดิษฐ์ - บ้านเป็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลลำใหญ่ โดยทำการปรับปรุง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๓๗๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลลำใหญ่กำหนด) กำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๗๖๓,๒๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณ จำนวน ๗๖๓,๒๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลลำใหญ่ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคารั้งนี้
๕. มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๖. นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
๗. นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurment : e-Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Gp)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำใหญ่ โดยพร้อมกันที่เทศบาลตำบลลำใหญ่ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้ว จะมาเรียกร้องสิทธิหรือโต้แย้งใด ๆ ภายหลังมิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นของสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ โดย
ยื่นโดยตรง ที่ เทศบาลตำบลลำใหญ่ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
กรณียื่นของทางไปรษณีย์ จะถือวันเวลาที่เทศบาลตำบลลำใหญ่ลงรับจากไปรษณีย์ เป็นวันเวลา
รับของ

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯ ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาล
ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและ
เวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.thamyaicity.go.th หรือ ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๗-๓๒๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐



(นายอนุวัตร นาคฤทธิ)
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่